

“ซาบีน่า” ชวนแพชั่นกูรูแนะสาว ๆ อีพลุคเสริมเสน่ห์ ความมั่นใจ ด้วย “Sabina Soft Doomm” ฟังก์ชันพิเศษ กับเทรนด์ “แพชั่นเปิดหลัง” สุดฮิป

✘ สำหรับผู้หญิงยุคใหม่จะมีอะไรที่สำคัญไปกว่าความมั่นใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับแพชั่นการแต่งตัว ซึ่งสาว ๆ ต่างก็ต้องค้นคว้าตามหาเทรนด์ใหม่ๆ เพื่ออีพลุคตัวเองให้ดูทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้วงการแฟชั่นทั้งฝั่งยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น รวมถึงไทยก็ได้เริ่มกระแสแฟชั่นแนวใหม่ นั่นคือ “เดรสเปิดหลัง” ที่ให้อารมณ์ความเซ็กซี่ที่แตกต่างไปจากเดิม และนับเป็นเทรนด์ที่น่าจับตามอง เนื่องจากได้รับความนิยมจากเหล่าบรรดาเซเลบริตี้ทั้งไทยและเทศ ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวออกงานราตรีบนพรมแดงสุดหรู หรือแม้แต่การแต่งตัวในวันสบายๆ สไตล์แคชชวล แต่ถึงอย่างไรก็ตามสาว ๆ หลายคนก็อาจจะต้องเป็นกังวลเมื่อชุดชั้นในที่ใส่ั้นโผล่ออกมาทำลายความมั่นใจ และต้องคอยดึงชุดชั้นในให้กลับเข้าไปอยู่ใต้ชุดอยู่ตลอดเวลา หากเป็นเช่นนั้นความเซ็กซี่มั่นใจก็คงหายไปเป็นแน่

[nggallery id=117]

นางสาวจิตติพันธ์ วงศ์วิทยาพาณิชย์ ซาบีน่า บรา แอดไวเซอร์ กล่าวว่า “เพราะซาบีน่าคือเพื่อนที่เข้าใจผู้หญิง จึงรู้ว่าไลฟ์สไตล์ของผู้หญิงในปัจจุบันมีความใส่ใจในเรื่องของการดูแลตนเองมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสริมสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง ด้วยเคล็ดลับของคนคัพเล็กซึ่งการได้ผู้ช่วยดีๆ อย่างชุดชั้นในตัวเก่ง ที่คอยช่วยปรับสรีระของสาว ๆ ให้แลดูสวยงาม บวกกับการเลือกสวมใส่เสื้อผ้าที่อินเทรนด์ เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของตัวเอง ก็จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้สาว ๆ กล้าที่จะสนุกกับกิจกรรมในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น”

โดยในปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีเทรนด์แฟชั่นที่มาแรงอยู่ไม่กี่เทรนด์ อย่าง “เทรนด์เสื้อผ้าวินเทจสไตล์” ที่นิยมตัดเย็บด้วยผ้าที่มีมันวาว หรือมีการประดับเลื่อม ซึ่งเหมาะมากกับงานเลี้ยงหรูหรายามค่ำคืน และเพื่อเพิ่มความมั่นใจไว้กังวลสำหรับคนคัพเล็ก ควรเลือกชุดชั้นในที่เสริมฟองน้ำที่มีความหนาพิเศษ (Extra Sponge) อย่าง **Sexy Style Doomm Doomm** ที่ช่วยเติมเต็มชุดสวยให้ความเซ็กซี่สะกดตา “เทรนด์เสื้อผ้าอเนกประสงค์ (Multi-purpose dress)” ด้วยไลฟ์สไตล์ที่เร่งรีบ จึงทำให้สาว ๆ ไม่มีเวลาในการเปลี่ยนเสื้อผ้ามากนัก เสื้อผ้าในเทรนด์นี้ตอบโจทย์ความต้องการของสาว ๆ โดยออกแบบให้สามารถสวมใส่ได้ทั้งกลางวันและกลางคืน เพียงแค่เติมเครื่องประดับ หรือปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการสวมใส่เท่านั้น เช่นเดียวกับชุดชั้นใน เคล็ดลับอยู่ที่การเลือกชุดชั้นในที่สามารถปรับสายได้หลากหลายรูปแบบ อย่าง **Naughty Style Doomm 7 Ways** ไม่ว่าจะขยับสายให้ชูคอขึ้นไปตามแบบของเสื้อผ้า หรือจะโชว์สายคล้องคอก็สวยเก๋ไปอีกแบบ “เทรนด์เสื้อผ้าเอวลอย” เป็นผลสืบเนื่องมาจากการใส่ใจ

ดูแลสุขภาพทั้งการเลือกรับประทานอาหาร รวมถึงการออกกำลังกาย จึงทำให้สาว ๆ สามารถกล้าโชว์หุ่นสวยในวันสบาย ฉะนั้นเสื้อเอวลอยจึงเป็นไอเท็มที่สาว ๆ ในยุคนี้เลือกใส่กันและต้องมีไว้อย่างน้อยคนละ 1 ตัว ส่วนวันสบายๆ ก็เชื่อว่าบราจะไม่สำคัญ บราไร้โครงแถมฟังก์ชันดันทรง อย่าง **Relaxed Style Doomm WhyWire** ซึ่งช่วยมอบความสบายให้กับสาว ๆ แถมยังช่วยเติมเสน่ห์ให้ชุดสวยเหมือนใส่บราที่มีโครงเลยทีเดียว จึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะเลือกสวมใส่ในวันหยุดสุดสัปดาห์

ติว-ติชยา กรกชมาศ บรรณาธิการและคอลัมนิสต์นิตยสารแพชั่นชู้ดิง แนะนำเทรนด์ที่มาแรงที่สุดในขณะนี้ ต้องยกให้ “**เทรนด์เดรสเปิดหลัง**” พร้อมมอบเทคนิคการเดรสอัพและมิกซ์แอนด์แมทช์เทรนด์ “**เดรสเปิดหลัง**” อย่างมั่นใจในทุกๆ โอกาส ดังต่อไปนี้

เดย์ไลท์: แคชชวลสไตล์ ในวันสบายๆ ของฉัน

จะเห็นได้ว่าแบรนด์ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศทั้งหลาย ต่างก็ดีไซน์เสื้อผ้าหลากหลายแนวในสไตล์ที่แตกต่างกันไป ทั้งแนวเชิ้ต หูหრა แบบเป็นทางการและลำลอง หลายแบรนด์เสื้อผ้าชื่อดังจึงนำทุกแนวมาผสมกัน และเกิดเป็น “**เทรนด์เสื้อผ้าเปิดหลัง**” ที่ดีไซน์ออกมาให้สาว ๆ เลือกสรรมากมาย ทั้งเสื้อแบบเปิดหลัง เดรสเว้าหลัง หรือ จัมพ์สูทแบบเจาะหลัง ที่จะทำให้สาว ๆ ดูเปล่งประกายน่าค้นหาทำทนายสาวตาหุ่มๆ อยู่ตลอดเวลา โดยในวันพักผ่อนสบายๆ เดรสโชว์หลังผ้าคอตตอนที่มีสีสันสดใส หรือจัมพ์สูทผ้าชีฟองลายดอกแบบเจาะหลัง ก็จะสามารถสร้างความเปล่งประกายทำทนายแสงแดดให้คุณได้ในตอนกลางวัน เพื่อให้วันสบายๆ ของคุณเป็นวันพิเศษของคุณ และที่สำคัญที่สุดชุดเปิดหลังของคุณทุกชุดจะสวยสมบูรณ์แบบไม่ได้ หาก你不สวมใส่ชุดชั้นในที่มีคุณสมบัติซ่อนไขว้สายอยู่ภายใต้ชุดสวย และไม่โผล่มาเกาะกะกวนใจเวลาเคลื่อนไหวร่างกาย

ไนท์เอาท์: เซ็กซี่สวยเนียนในงานราตรีสุดหรู

เพิ่มความเซ็กซี่น่าค้นหาให้กับลุคปาร์ตี้ของสาว ๆ ด้วยเดรสเว้าหลังแบบมีแขนหรือเปลือยไหล่ เพื่ออวดผิวขาวใส สะดุดตาในยามค่ำคืน โดยชุดแนวเปิดหลังนี้ไม่จำเป็นต้องสวมใส่เครื่องประดับจนดูเยอะเกินไป แต่ควรเลือกเน้นที่ดีไซน์คัตติ้งของชุดให้มีรายละเอียด ไม่ว่าจะเป็นแนวการเย็บ ผีเข็ม หมุด กระดุม หรือเลื่อมที่ส่องประกาย สาว ๆ บางคนที่มีเวลาในการแต่งตัวน้อย อาจมิกซ์แอนด์แมทช์เสื้อผ้าทำงาน เช่น เสื้อหนังเว้าหลังที่ใส่มาทำงานกับยีนส์ตัวเก่ง เมื่อถึงเวลาออกงานกลางคืนจะเปลี่ยนเฉพาะท่อนล่างให้เป็นกระโปรงทรงดินสอที่เข้ากัน บวกกับเลือกแอสเซสเซอร์ี่

มาประดับให้ดูแวววาวเล็กน้อย ก็สามารถดึงดูดสายตาให้ผู้คนจับจ้องได้ และต้องไม่ลืมสวมบราตัวเก๋ที่สามารถซ่อนสายหรือไขว้สายไว้ข้างหลังแบบตั้งใจก็ดูเทไปอีกแบบ แต่บราตัวเก๋ของคุณต้องเลือกที่มีคุณสมบัติของการดันทรงเอาไว้ด้วย เนื่องจากชุดราตรีสุดหรูทุกชุดจำเป็นต้องการฟังก์ชันการดันทรงไม่ว่าคุณจะทรวดทรงที่ต้อยอยู่แล้วหรือไม่ก็ตาม

นางสาวจิตติพันธ์ กล่าวต่อว่า “เทรนด์เดรสเปิดหลัง” มักจะเป็นปัญหากับสาว ๆ หลายคน เนื่องจากชุดชั้นในเจ้าปัญหาที่ไม่แมทช์กับชุด และคอยโผล่ออกมาขโมยซีนจนหมดความมั่นใจนั่นเอง สาว ๆ บางคนจึงเลือกใช้ซิลิโคนปะหน้าอกแทนการสวมชุดชั้นใน ซึ่งไม่ใช่เรื่องผิด แต่สาว ๆ อาจจะต้องคำนึงถึงความรัดกุมและความปลอดภัยเป็นพิเศษ เนื่องจากหากเป็นซิลิโคนชนิดที่ไม่ได้มาตรฐาน กาวที่ใช้อาจจะหลุดออกมาได้ทุกเมื่อ และในบางกรณีอาจจะก่อให้เกิดอาการคันหรือแพ้บริเวณหน้าอกหากมีการดูแลรักษาที่ไม่ถูกวิธี แต่ก็มีผู้หญิงจำนวนไม่น้อยที่ต้องล้มเลิกความตั้งใจที่จะใส่ชุดเว้าหลัง ฉะนั้นสาว ๆ ที่อยากสวยเซ็กซี่และอินเทรนด์แบบครบสูตร ควรเลือกชุดชั้นในที่ออกแบบมาพิเศษเพื่อการนี้โดยเฉพาะ อย่างชุดชั้นใน **“Lively Style Soft Doomm”** ที่ผสานฟังก์ชันการไขว้สายและซ่อนสายชุดชั้นในได้ 2 รูปแบบได้แก่ Extra Back Wing และ Low Back Converter ที่สามารถปรับสายเสื่อในให้แก่สาว ๆ ที่ต้องการใส่ชุดโชว์แผ่นหลัง เดิมความเซ็กซี่และเพิ่มเสน่ห์การแต่งกาย เดิมความมั่นใจซึ่งเป็นเคล็ดลับของคนดีฟเล็กได้ในทุกโอกาส พร้อมเพิ่มลูกเล่นให้เดรสสวยของคุณแบบไร้ขีดจำกัดอีกด้วย”

สาว ๆ สามารถสวมใส่เดรสเปิดหลังตัวเก๋ พร้อมมอวุดแผ่นหลังสวยเนียนแบบมั่นใจสุดๆ กับชุดชั้นใน **Sabina Soft Doomm ฟังก์ชันพิเศษ** ได้แล้ววันนี้ ในคัพไซส์เริ่มตั้งแต่ 32A-34C ราคา 670 บาท ณ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ หรือคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sabina.co.th หรือ Facebook/Sabina Doomm Series

ข่าวประชาสัมพันธ์โดย:

เวิร์ฟ

อมรเทพ อักษร (ดีน) โทร.02-204-8509, 081-489-4242 // ภัทรภร ดันตรงภักดี (นุ้ย) โทร.0-2204-8550, 086-668-1415

เผยแพร่ข่าวโดย:
Thaimediapr.com